

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1	นางสาว	เขมจิรา	ท่อมพุดชา	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2	นางสาว	ถาวรวิ	กลิ่นชู	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3	นางสาว	ชญชนิตา	อภิธนาคล	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4	นางสาว	ชญนิภา	ชญเกยูร	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5	นางสาว	พนัชกร	สุวรรณเรือง	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6	นางสาว	อดิศา	พงษ์ทองหล่อ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7	นางสาว	อนงนาฏ	จุลเลิศ	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8	นาย	ฐิติพันธ์	ตั้งจิตรวัดนากุล	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9	นาย	ทรงพล	สินผดุง	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10	นาย	ปิติกุม	คิดสี	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11	นาย	ภาณุวัฒน์	จาตกานนท์	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12	นาย	ภาสกร	อยู่แจ้ง	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13	นาย	อภิวัฒน์	ลิ้มปรีงซี	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14	นางสาว	เกตน์นิภา	แจ่งจ้าว	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
15	นางสาว	กนกวรรณ	ศิลปอดอนบม	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
16	นางสาว	กมลวรรณ	กาญจนรัตน์	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
17	นางสาว	กมลวิภา	ปั้นผ่องแผ้ว	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
18	นางสาว	ฉัตรนิภา	จันทร์ศรี	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
19	นางสาว	ญาดาวิ	แจ่งชูศักดิ์	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
20	นางสาว	ปริยานุช	แจ่งอึ้ง	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
21	นางสาว	ปิยาภรณ์	ปานแป้น	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
22	นางสาว	พรชนัน	นาคบุตร	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
23	นางสาว	พิชชญา	ต้นดินาม	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
24	นางสาว	พิมพ์กานต์	นพคุณ	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
25	นางสาว	พิชชา	พวงลาก	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
26	นางสาว	ลักขมณัลดตา	เกตุกุล	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)
27	นางสาว	สุทธิดา	มะประสิทธิ์	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ) (เฉพาะสถาบันที่ได้รับสิทธิ์)

61	นาย	ณัฐสิทธิ์	จินดาพล	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
62	นาย	ตะวัน	สุขขี	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
63	นาย	ทัตพงศ์	อุทยมกุล	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
64	นาย	ทิวทัศน์	คณะนะมะ	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
65	นาย	ธนภูมิ	กวางวิบสาม	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
66	นาย	พรชกร	พอขุนทด	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
67	นาย	พลวัฒน์	สามิติ	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
68	นาย	ศิริโรจน์	โคตรวงษา	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
69	นาย	ศิริชัย	เพ่งพินิจ	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
70	นาย	ศุภกร	ดวงตะวัน	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
71	นาย	สหัสวรรษ	เลิศศิริ	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
72	นาย	อภิสิทธิ์	ศรไชย	คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ)
73	นางสาว	Yeona	Choe	คณะดุริยางคศาสตร์
74	นางสาว	เพ็ญมันตา	วรรณประเวก	คณะดุริยางคศาสตร์
75	นางสาว	โอบขวัญ	กิ่งหลักเมือง	คณะดุริยางคศาสตร์
76	นางสาว	กมลวรรณ	ปัสชา	คณะดุริยางคศาสตร์
77	นางสาว	กัญญาภัค	อ่วมอ่อม	คณะดุริยางคศาสตร์
78	นางสาว	ณัฐนิชา	แก้วสายตา	คณะดุริยางคศาสตร์
79	นางสาว	ธมลวรรณ	พานิชพันธุ์	คณะดุริยางคศาสตร์
80	นางสาว	ธัญชิตา	เรืองลือ	คณะดุริยางคศาสตร์
81	นางสาว	ธิติสดา	แก้วฉาย	คณะดุริยางคศาสตร์
82	นางสาว	ปานหทัย	พินัยกุล	คณะดุริยางคศาสตร์
83	นางสาว	พลอยนภัส	วัฒน์ธีรโชติ	คณะดุริยางคศาสตร์
84	นางสาว	พันธิสสา	แช่ลิ้ม	คณะดุริยางคศาสตร์
85	นางสาว	ราโมนา	มิรอน	คณะดุริยางคศาสตร์
86	นางสาว	ศุภิสรา	จิระประยุกต์เลิศ	คณะดุริยางคศาสตร์
87	นางสาว	สิริกมล	รัตนาวากุล	คณะดุริยางคศาสตร์
88	นางสาว	อรญา	วิทย์ผลไทย์	คณะดุริยางคศาสตร์
89	นางสาว	อลิน	พงศ์สำราญกุล	คณะดุริยางคศาสตร์
90	นางสาว	อุทุมพร	วิจารณ์	คณะดุริยางคศาสตร์
91	นาย	เจตวัฒน์	วิจารณ์ญาณ	คณะดุริยางคศาสตร์
92	นาย	กษิต์เดช	ดีเตชา	คณะดุริยางคศาสตร์
93	นาย	ณัฐกานต์	ชมละม้าย	คณะดุริยางคศาสตร์

94	นาย	ธนวินท์	บางพระเจริญ	คณะครุศึกษาศาสตร์
95	นาย	พันธวัช	คงเพชรศักดิ์	คณะครุศึกษาศาสตร์
96	นาย	รฤกชนน์	ปิยโชติสกุลชัย	คณะครุศึกษาศาสตร์
97	นาย	วีรภัทร	ฤทธิวงศ์	คณะครุศึกษาศาสตร์
98	นาย	ศุภรัช	โชติยะปุตตะ	คณะครุศึกษาศาสตร์
99	นาย	สิรภาพ	สัย์โชติ	คณะครุศึกษาศาสตร์
100	นาย	อัษฎางค์	รูกขรังสฤษฎ์	คณะครุศึกษาศาสตร์
101	นาย	อิสระชน	ชินเอกรัฐ	คณะครุศึกษาศาสตร์
102	นางสาว	แพรวพิรุณ	พรไพศาลตระกูล	คณะวิทยาการจัดการ
103	นางสาว	ไอรินทร์	รุจิโรจน์วรรณ	คณะวิทยาการจัดการ
104	นางสาว	กชกร	เนวชื่น	คณะวิทยาการจัดการ
105	นางสาว	ณัฐรดา	นิธิวรรณ	คณะวิทยาการจัดการ
106	นางสาว	นิตรานันท์	พะลัง	คณะวิทยาการจัดการ
107	นางสาว	ปริญญา	โล่ห์นิมิตร	คณะวิทยาการจัดการ
108	นางสาว	ปวีณธิดา	บุญนายวา	คณะวิทยาการจัดการ
109	นางสาว	ปิ่นณ์	บุณนาค	คณะวิทยาการจัดการ
110	นางสาว	พรวรา	ตันพิบูลย์วงศ์	คณะวิทยาการจัดการ
111	นางสาว	พิชญา	สาริกา	คณะวิทยาการจัดการ
112	นางสาว	พิชญากัสสร	จันทรวงศ์	คณะวิทยาการจัดการ
113	นางสาว	มธรรดา	อังคณานุพงศ์	คณะวิทยาการจัดการ
114	นางสาว	รุ่งอรุณ	วิสัยมุข	คณะวิทยาการจัดการ
115	นางสาว	ศิริวรรณ	ซ่างศาสตร์	คณะวิทยาการจัดการ
116	นางสาว	สุพิชชา	เต็ดแก้ว	คณะวิทยาการจัดการ
117	นางสาว	อรพลิน	พงศ์ทิฆายุ	คณะวิทยาการจัดการ
118	นาย	เพชร	จีระเรืองรอง	คณะวิทยาการจัดการ
119	นาย	จีรทีปต์	สนิทวงศ์	คณะวิทยาการจัดการ
120	นาย	ณัฐพงศ์	ลีละศุภสกุล	คณะวิทยาการจัดการ
121	นาย	ธีรธร	พนมธรรม	คณะวิทยาการจัดการ
122	นาย	นิธิต	ทองประเสริฐ	คณะวิทยาการจัดการ
123	นางสาว	เขมาภรณ์	คล้ายแก้ว	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
124	นางสาว	เนตรชนก	เทียนเงิน	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
125	นางสาว	เพ็ญพิชชา	เลิศนรินทร์	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
126	นางสาว	กนกภรณ์	แซ่ฮุย	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)

127	นางสาว	กรรณชนก	ภาคสุชล	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
128	นางสาว	กัญญ์วรา	พรรณสาร	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
129	นางสาว	กัญญารัตน์	หอมเนียม	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
130	นางสาว	กิตยาภัทร์	วิภาณรัตน์สิน	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
131	นางสาว	จารุวรรณ	วาดนิม	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
132	นางสาว	จิราวรรณ	ศรีจันทร์	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
133	นางสาว	ชนานันท์	บุญญานิตพงษ์	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
134	นางสาว	ชลิตา	ชินอารมณ	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
135	นางสาว	ชุตินา	นาคสุก	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
136	นางสาว	ธนาวดี	มีแสง	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
137	นางสาว	ธมนวรรณ	ฉลาถ้อย	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
138	นางสาว	ธารทิพย์	สว่างหล้า	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
139	นางสาว	บุลพร	บัวบาน	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
140	นางสาว	ประภาพรณ	พัตบุญมา	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
141	นางสาว	ปณยาพร	ลำแดงเดช	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
142	นางสาว	พิชญาสินี	กระจำนตรี	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
143	นางสาว	ภคพร	สมพงษ์พันธุ์	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
144	นางสาว	ภัทรดา	ทองบุญเพียร	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
145	นางสาว	ภาณุมาศ	บุญริน	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
146	นางสาว	มนัสนันท์	นามจิต	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
147	นางสาว	รัตนาวลี	ชิมขำ	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
148	นางสาว	รุ่งนภา	พิมพ์	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
149	นางสาว	ลักขณา	พวงแห	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
150	นางสาว	วรรณพรณ	แจ้งเนตร	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
151	นางสาว	วานิชย์	สงวนศักดิ์	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
152	นางสาว	วิริญ์สิริ	เอี่ยมครอง	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
153	นางสาว	ศลิษา	เรืองสุขอุดม	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
154	นางสาว	ศุภรัตน์	แสงหนู	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
155	นางสาว	ศุภาพิชญ์	ก่องวรรณมา	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
156	นางสาว	สวรินทร์	ชีษะบุตร	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
157	นางสาว	สิริกานดา	พรมทา	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
158	นางสาว	สุชานุช	กิจวิมลรัตน์	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)
159	นางสาว	สุพรรณงา	เหมรี	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน)

160	นางสาว	สุรียา	ยศศิริ	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
161	นางสาว	อนันตพร	แจ่มเสม	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
162	นางสาว	อภิษฐา	รองกลัด	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
163	นางสาว	อรณิชา	ผาสุข	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
164	นางสาว	อรพรรณ	เพ็งเพ่งพิศ	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
165	นางสาว	อาภาภรณ์	โกนาคม	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
166	นาย	ธนากร	สุพลดิลก	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
167	นาย	ภนดล	จำรูญ	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
168	นาย	ศุภกัณฑ์	นาคข้า	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
169	นาย	อนาวิล	นราสุขเกษม	คณะวิทยาการจัดการ (โครงการภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบน)
170	นางสาว	ชัญญาอนุช	จันทร์มณี	คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)
171	นางสาว	นภาพร	การีกลิ่น	คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)
172	นางสาว	อภิษฐา	ธนาวิวัฒน์	คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)
173	นาย	คณธัช	ตั้งพัฒนาประดิษฐ์	คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)
174	นาย	ณัฐพงศ์	ขจิตเมธี	คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)
175	นาย	ภูมิพัฒน์	ทำดี	คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)
176	นางสาว	ณัฐธิดา	อินทร์พรหม	คณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
177	นางสาว	ณัฐธิดา	ผ่องอำไพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
178	นางสาว	เพชรพิชญา	ศรีพิศาล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
179	นางสาว	กนกวรรณ	พัชนี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
180	นางสาว	จิตาภา	แสงไพโรจน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
181	นางสาว	ฉัตรพรพรรณ	พงษ์พานทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
182	นางสาว	ญาดา	เหมยรินทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
183	นางสาว	ฐิติมา	ศิริรัตน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
184	นางสาว	ณัฐสุดา	จินเหรียญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
185	นางสาว	ธีรนาฏ	บ้านกล้วย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
186	นางสาว	ปณิตา	เสือด	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
187	นางสาว	พจนา	ตรีประสิทธิ์ชัย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
188	นางสาว	พรพิมล	กฤตสัมพันธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
189	นางสาว	รัตนา	ยียง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
190	นางสาว	วรดา	เตรียมตั้ง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
191	นางสาว	วรรณอนงค์	หาญพงษ์ธรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)
192	นางสาว	ศศิภาณู	ทัศราช	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญญา ประเภท ก.)

358	นางสาว	จุฬารัตน์	แหยมสุขสวัสดิ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
359	นางสาว	ฉัตรชนก	อดมเลิศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
360	นางสาว	ชนิษฐา	ไชยยง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
361	นางสาว	ชุลีกร	ไกรประวี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
362	นางสาว	ณัฐนันต์	นวลละอ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
363	นางสาว	ณัฐธิดา	บริบูรณ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
364	นางสาว	ณัฐนันท์	ดิษด่าง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
365	นางสาว	ณัฐวรรณ	โชติญาณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
366	นางสาว	ณัฐสุดา	กันทะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
367	นางสาว	ณิชนน	บุญรัตน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
368	นางสาว	ณิชากัทธ	ทองอำไพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
369	นางสาว	ธมลพร	สิทธิชัยเนตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
370	นางสาว	ธันยธร	นัยเจตน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
371	นางสาว	ธาวิดา	แก้วมา	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
372	นางสาว	นภัสสร	ไตรญาณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
373	นางสาว	นัทธน	ผิวทอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
374	นางสาว	นัยกานต์	ตั้งเพียร	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
375	นางสาว	นางสาว	กลอนกานท์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
376	นางสาว	นิจจินันท์	นามงาม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
377	นางสาว	นิพรสวรรค์	ผาสุข	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
378	นางสาว	ปฎิมาพร	คุณาทรพิพัฒน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
379	นางสาว	ปฐมพร	รุ่งโรจน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
380	นางสาว	ปาริชาติ	อินทะชิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
381	นางสาว	ปญญิศา	กุลวงศัรโชติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
382	นางสาว	ผกาวัลย์	บูรพัฒน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
383	นางสาว	พุทธรักษา	โพธิ์ศรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
384	นางสาว	ภูษนิศา	ข้าแกตุ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
385	นางสาว	รมย์นลิน	พัฒน์มงคลเชษฐ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
386	นางสาว	รัตนาภรณ์	เถาตะกู	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
387	นางสาว	วรรณวิสา	นุมน้อย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
388	นางสาว	วราพร	คงทองอ่อน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
389	นางสาว	วิภาวณี	จรัสเกื้อกุลหงส์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
390	นางสาว	ศศิธร	แป้งนวนดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)

391	นางสาว	สมิตานันท์	เจตฉาย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
392	นางสาว	สุธาทิพย์	ศรีสุข	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
393	นางสาว	สุธาวัลย์	วันหนูน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
394	นางสาว	อนาดยา	พิชัยสวัสดิ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
395	นางสาว	อัจฉราพร	สินธุ์ทองสุข	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
396	นางสาว	อินทิรา	อินพล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
397	นาย	Anunkorn	Katipoomkoral	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
398	นาย	เจษฎา	วศินัชชวาล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
399	นาย	เจษฎากร	เชิดศิริกาญจน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
400	นาย	กฤษณ์	นันทวิสุทธิ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
401	นาย	กาญจน์ทนพ	คำคุณศรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
402	นาย	จตุพล	พื้งบ้านเกาะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
403	นาย	จารุวัฒน์	บุตรเสนา	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
404	นาย	ชัชชัย	ศรีแพ่ง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
405	นาย	ชัยมงคล	ถาวรแท้	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
406	นาย	ชิตพงษ์	โสภีร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
407	นาย	ณัฐพล	ประสาททอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
408	นาย	ณัฐภาพ	ออดิษฐ์ทรัพย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
409	นาย	ณัฐมงคล	ยัพัฒน์พันธ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
410	นาย	ณัฐวุฒิ	ระเบียบตี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
411	นาย	ธนธรณ์	เกศทรัพย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
412	นาย	ธนพัฒน์	ผัดป้อม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
413	นาย	ธิตินันท์	ไชศรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
414	นาย	ธีรวัฒน์	นันทนวล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
415	นาย	นันทวัฒน์	สังข์จันทร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
416	นาย	นางสาวสุนันท์	จันทาฟ้าเหลี่ยม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
417	นาย	ปรีดี	ผาแสง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
418	นาย	ปิ่นณธร	ทิพย์มงคล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
419	นาย	พัชรพล	ณอมรัตน์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
420	นาย	พัชรพล	มงคล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
421	นาย	พีรพัฒน์	วงศ์ศิริ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
422	นาย	ภัคพงษ์	สุภาพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)
423	นาย	ภาณุวัฒน์	ราชชยุแสน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการเพิ่มพิเศษ)

490	นาย	ชนกร	ศุภอักษรกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
491	นาย	ชนดล	วีรวินันทกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
492	นาย	ชนวิทย์	อินทร์ผิ้ง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
493	นาย	ชนายุต	คชเย็น	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
494	นาย	ชนาวิทย์	นฤมลนันทการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
495	นาย	ธีระศักดิ์	พิทักษ์เนติกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
496	นาย	ปฏิพล	ทองน้อย	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
497	นาย	ปฏิพล	ธรรมรัตน์ไพศาล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
498	นาย	ปกาวิน	จันทร์จารุภัก	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
499	นาย	พีรวิษณุ	สิงห์พริ้ง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
500	นาย	ภัคณัย	อรุณโรจน์วณิช	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
501	นาย	ภาณุพงศ์	เผือกขจร	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
502	นาย	ภาณุวัฒน์	อินทพงษ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
503	นาย	วิทย์	ไม่มีนามสกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
504	นาย	วินิจ	สุรียากำเนิดแสง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
505	นาย	วิศิษฐ์	ใหม่เนียม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
506	นาย	วีรวัจน์	ททัยวสีวงศ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
507	นาย	ศิวกรณ์	เผือกคง	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
508	นาย	ศุภวิษณุ	คัมแหน	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
509	นาย	ศุภวิษณุ	ศรีณพงศ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
510	นาย	สนทรธรณ์	วิริยาโม	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
511	นาย	สรวิษณุ	อัศววิบูลย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
512	นาย	สิทธิกร	แย้มเกษร	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
513	นาย	อนุพร	ฉัตรวิบูลกุล	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
514	นาย	อภิชัย	ก๊วยประเสริฐ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวลปากร)
515	นางสาว	กัญญาวีร์	ศรีสังวาลย์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการทายาททางการเกษตร)
516	นางสาว	ปวรรณชนก	เหล็องค์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการทายาททางการเกษตร)
517	นางสาว	ปัญญาดา	ฉินทสงเคราะห์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการทายาททางการเกษตร)
518	นางสาว	พีร์สุดา	คำภีระแปง	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการทายาททางการเกษตร)
519	นางสาว	อภิชญา	มาลา	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการทายาททางการเกษตร)
520	นางสาว	ณรากร	หาสุขตระกูล	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
521	นางสาว	ณัฐรา	พูลภักพัฒน์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
522	นางสาว	ผานิต	อยู่อัน	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)

523	นางสาว	พรทิพย์	ฉิวจันทร์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
524	นางสาว	วรุภา	วรรณารุณ	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
525	นางสาว	สิรินพร	คงเกิด	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
526	นางสาว	สุรัสวดี	ทองมนต์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
527	นาย	ณราธิป	ภูผล	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
528	นาย	ธนพัฒน์	สิงพละ	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
529	นาย	ภาณุพันธ์	จงแต่งกลาง	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โครงการผลการเรียนดี)
530	นางสาว	กชนัญ	เพิ่มสมบัติ	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
531	นางสาว	กัญญาภัค	สิงตะบุตร	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
532	นางสาว	จิราภา	นนทรีย์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
533	นางสาว	ณัฐริกา	แก้วแดง	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
534	นางสาว	ทัศนิตมา	แก้วสะอาด	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
535	นางสาว	ธนศรธา	น้อยทับทิม	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
536	นางสาว	ชนวรรณ	นัทธิดุณ	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
537	นางสาว	ธาวินี	พงศ์พานิช	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
538	นางสาว	นพมาศ	คงนิล	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
539	นางสาว	บัณฑิตา	หอมหวล	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
540	นางสาว	ปรียกร	คงอินทร์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
541	นางสาว	พัชนี	จินดา	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
542	นางสาว	พิมพ์จันทร์	สนอุป	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
543	นางสาว	วชิราภรณ์	ชาว่อง	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
544	นางสาว	วาสนา	ดีสุดที่รัก	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
545	นางสาว	ศศิธร	นาราภิรมย์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
546	นาย	ฉันทวัฒน์	อู่ยี่ดี	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
547	นาย	ทิพย์โยธิน	คำพัฒน์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
548	นาย	ปฐมพงษ์	ศิริมากุล	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
549	นาย	ภูมิมิ่ง	มิโพธิ์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
550	นาย	อธิษฐ์	วิทธิเวช	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
551	นาย	อิงครัต	จตุพรวิวัฒน์	คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (โควตา 9 จังหวัด)
552	นางสาว	ปริยานันท์	มลิวลีย์	วิทยาลัยนานาชาติ
553	นางสาว	สตรีวิทย์	กรวิรัตน์	วิทยาลัยนานาชาติ
554	นาย	เอกภพ	เจษฎาสกุล	วิทยาลัยนานาชาติ
555	นาย	ศกัญญ์	ลัดดาภรณ์	วิทยาลัยนานาชาติ

556 นาย	ศิริส	ชนานิยม	วิทยาลัยนานาชาติ
557 นาย	ศุภกร	เหล่าชวงศ์	วิทยาลัยนานาชาติ